



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๑๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖/ว ๔๒๙๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
๓. คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และคู่มือในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดดำเนินการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทุกแห่งทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ

/การศึกษา ...

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรชัช สุัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรัสวรรณ ชื่นสวัสดิ์ โทร. ๐๙ ๔๙๖๑ ๙๕๑๖



<https://bit.ly/4anf1oA>